

ธนาคารธนชาต ออกบัญชีออมทรัพย์ ส.ป.ช. รวม ผลิตภัณฑ์ รูด โอน จ่าย เตือน ครบจบในบัญชีเดียว ย่อเวลาให้ลูกค้ามีเวลาเพิ่มไป“สร้างเสริม ประสบการณ์ชีวิต” ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ธนาคารธนชาต ออก บัญชีออมทรัพย์ ส.ป.ช. นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินชั้นพื้นฐานรวมเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัตรเดบิตแคชแบ็ก อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง SMS Alert บริการชำระเงินอัตโนมัติ และ บัตรเครดิต เสนอขายกลุ่มเป้าหมายที่มีวิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle) แบบคนรุ่นใหม่ เพื่อช่วยย่อเวลาและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจัดการด้านการเงินในชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว จะ ได้มีเวลาเพิ่มไปเสริมสร้างประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตได้อย่างไร้ขีดจำกัด



นายประพันธ์ อนุพงษ์ธองอาจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารฯ มีนโยบายในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำเสนอบริการทางการเงินให้สอดคล้องกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีวิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ นักศึกษา หรือ พนักงานเงินเดือนที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงานใหม่ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนรุ่นใหม่ ชอบความสนุกสนานในชีวิต ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตหรือเครดิตเป็นประจำ ธนาคาร ฯ จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ บัญชีออมทรัพย์ ส.ป.ช. ออกมาสนองตอบกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้

บัญชีออมทรัพย์ ส.ป.ช. เป็นการรวม บัญชีเงินฝาก กับบริการทางการเงินในชีวิตประจำวันอื่นๆ คือ บัตรเดบิต แคชแบ็ก อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง SMS Alert เข้าด้วยกัน ลูกค้ากรอกใบสมัครเพียงใบเดียว ก็จะได้รับบริการทั้ง 4 ประเภท ไม่ต้องกรอกใบสมัครหลายใบให้ยุ่งยากเสียเวลา นอกจากนี้ยังมีแพ็คเกจเสริม บริการชำระเงินอัตโนมัติ (ATS) และบัตรเครดิต เสนอเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่สนใจอีกด้วย โดยในแต่ละผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ประกอบด้วย **บัตรเดบิตแคชแบ็ก** รับเงินคืน 0.75% ของทุกยอดการใช้จ่าย **อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง**หรือธนาคารออนไลน์ สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งสอบถามยอด โอนเงิน และชำระค่าสินค้า-บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง **SMS Alert** บริการแจ้งเตือนข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ SMS ทำธุรกรรมทุกครั้ง จะได้รับรู้ทุกความเคลื่อนไหวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง **ATS** บริการชำระเงินอัตโนมัติ สำหรับค่าสินค้า-บริการต่างๆ ที่มีงวดการชำระแน่นอน ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินธุรกรรมด้วยตนเอง **บัตรเครดิต** รับเครดิต

เงินคืนทันทีในรอบบัญชี 2.1% ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านปั๊มน้ำมันทั่วโลก และรับคะแนน T-rewards เพื่อแลกกับสินค้าและบริการ หรือแลกเป็นเครดิตเงินคืน 1,000 คะแนน ต่อ 100 บาท

นายประพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แคมเปญนี้เป็นการนำแนวคิดการย่อหรือย่นเวลาการทำธุรกรรมทางการเงินให้สั้นเข้า ด้วยการบริการที่ครบถ้วนในหนึ่งเดียว ช่วยให้ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกสบาย และ ประหยัดเวลา จะได้มีเวลาเพิ่มไปเสริมสร้างประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตได้อย่างไร้ขีดจำกัด จึงเชื่อว่าจะสามารถให้บริการลูกค้าได้แบบครบวงจรและสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจใช้บริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ธนาคารธนชาต กว่า 620 สาขาทั่วประเทศ หรือ โทร 1770